

*

(DỰ THẢO)

Kỳ Phú, ngày 12 tháng 10 năm 2024

BÁO CÁO

**Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2024;
Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2024- 2027**
(Trình Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2024-2027)

Chủ đề “ Đoàn kết trong Đảng, kỷ cương, đồng thuận trong đơn vị trường học; Quyết tâm xây dựng chi bộ Trường Tiểu học đạt “chi bộ bốn tốt”.

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022-2024

Thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2024, Chi bộ Trường Tiểu học đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy Kỳ Anh, Đảng ủy xã Kỳ Phú, Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện trong điều kiện có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít những khó khăn, thách thức:

Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên 50 đồng chí;

Đảng viên 35 đồng chí, có 31 đ/c đảng viên chính thức, có 4 đ/c đảng viên dự bị. Ban Chấp hành chi bộ có 3 đồng chí. Có 100% số đảng viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạt chuẩn và trên chuẩn; Cuối năm 2023 có 30 đảng viên được đánh giá và xếp loại HTT nhiệm vụ trở lên, có 21 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, 7 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Cấp ủy, chính quyền xã Kỳ Phú; Phòng GD và ĐT Huyện, sự quan tâm phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên,...; Tập thể chi bộ luôn đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát huy vai trò của người đảng viên, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh và Điều lệ Đảng; Việc triển khai, học tập và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng một cách sâu rộng và kịp thời đã góp phần giúp chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh; Cơ sở vật chất nhà trường khang trang, từng bước hiện đại, đáp ứng nhu cầu dạy và học trong tình hình mới; Chi bộ chỉ đạo nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể phù hợp, đổi mới, linh hoạt nhằm thực hiện tốt mục tiêu giáo dục, nâng cao chất lượng; thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa theo Nghị quyết số 29 - NQ/TW; Đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ, khỏe, nhiệt tình, có năng lực, giám nghĩ, giám làm, giám chịu trách nhiệm và luôn luôn nêu cao vai trò người đứng đầu trong mọi công việc.

Bên cạnh những thuận lợi, chi bộ cũng gặp một số khó khăn: Một số đảng viên đang trong độ tuổi sinh đẻ, nuôi con nhỏ ít nhiều ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ, thiếu phòng học, nhà đa năng nên chưa đáp ứng hết yêu cầu nhiệm vụ dạy và học.

A. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

I. LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ.

1. Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng và thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW (Khóa XII), Kết luận 01 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

Ban chấp hành chi bộ luôn chú trọng đổi mới công tác lãnh đạo nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tham gia học tập quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, chuyên đề do Đảng ủy tổ chức. Thường xuyên triển khai thực hiện sâu rộng các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương.

Trong nhiệm kỳ đã tổ chức 03 cuộc sinh hoạt chuyên đề, xây dựng được 5 mô hình “Dân vận khéo” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị, chuyên đề đạt 96% trở lên. 100% đảng viên tham gia viết bài dự thi “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

2. Công tác tổ chức cán bộ, đảng viên và công tác xây dựng chính đồn Đảng.

- Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên:

Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của chi bộ và đảng viên, giữ vững nguyên tắc, tập trung dân chủ, đoàn kết thống nhất trong BCH chi bộ; duy trì nghiêm túc, đều đặn chế độ sinh thường kỳ, thực hiện sinh hoạt theo Nghị quyết số 16/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chấm điểm đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Quy định số 17 của Tỉnh ủy, tỷ lệ đảng viên tham gia đầy đủ đạt trên 98%. Kết quả phân loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên yếu kém, Chi bộ tập trung lãnh đạo chỉ đạo về công tác phát triển đảng viên. Trong nhiệm kỳ đã bồi dưỡng và giới thiệu 9 quần chúng học lớp cảm tình Đảng, kết nạp được 9 quần chúng ưu tú vào Đảng.

- Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về xây dựng chính đồn đảng.

Cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về những nguy cơ đe dọa trực tiếp tới sự tồn vong của Đảng và chế độ; nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân,... Cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “nói đi đôi với làm”; chủ động đối thoại, giải quyết, xử lý dứt điểm các đề xuất, kiến nghị, những vấn đề đảng viên, giáo viên, phụ huynh quan tâm.

- Công tác phối hợp quản lý thực hiện nhiệm vụ đảng viên và nghĩa vụ công dân nơi cư trú theo Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị.

Chi bộ có 12 đồng chí đảng viên sinh hoạt theo Quy định 213 của TW, qua theo dõi, đánh giá nhận xét hằng năm, nhìn chung các đồng chí đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm của người đảng viên cư trú trên địa bàn các thôn trong và ngoài xã, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong các hoạt động, tích cực vận động gia đình, người thân và Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hương ước của thôn.

3. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được Ban Chấp hành chi bộ tham mưu xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm; việc giám sát thường xuyên thông qua sinh hoạt định kỳ, đột xuất và ban hành nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong BCH chi bộ giám sát trên các lĩnh vực, các tổ chuyên môn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chi bộ đề ra. Ban chấp hành chi bộ thực hiện được 26 cuộc kiểm tra giám sát về các hoạt động của chi bộ, nhà trường, thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách 02 đảng viên vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.

4. Công tác hoạt động của các tổ chức, đoàn thể.

- Tổ chức công đoàn: 100% đoàn viên công đoàn hưởng ứng, thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua do ngành tổ chức, phát động. Xây dựng khối đoàn kết nội bộ, quan tâm đảm bảo quyền và lợi ích hợp của đoàn viên, chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần để đoàn viên yên tâm công tác. Tham gia lời kêu gọi của MTTQ huyện ủng hộ quỹ người nghèo, ủng hộ đồng bào ảnh hưởng bão lụt được số tiền 45.000.000 đồng

- Đoàn Thanh niên: Phát huy tinh thần xung kích chi đoàn thanh niên đã có những hoạt động sôi nổi và ý nghĩa như hiến máu tình nguyện, phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, tham gia các phong trào VHVN do địa phương phát động, tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

- Liên đội: Hoàn thành xuất sắc các hoạt động Đội và phong trào Thiếu nhi. Trong nhiệm kỳ Liên đội đã tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

II. KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN.

1. Việc đổi mới công tác quản lý chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học.

Quán triệt Chỉ thị nhiệm vụ năm học của ngành, cùng với sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, chi bộ đã đề ra nhiều biện pháp sáng tạo nhằm động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng, chú trọng công tác bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, phụ đạo học sinh còn hạn chế; Đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Với quyết tâm của toàn ngành nhằm thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện về Giáo dục và Đào tạo theo Nghị quyết 29-NQ/TW với phương châm hành động

“Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo” và khẩu hiệu hành động “Tất cả vì học sinh thân yêu”, Trường Tiểu học Kỳ Phú luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Cụ thể:

+ Về tập thể:

- Trường tiên tiến cấp huyện
- Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ
- Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ
- Đoàn thanh niên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Liên đội xuất sắc cấp tỉnh.

+ Về cá nhân:

Trong nhiệm kỳ có 3 bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, 1 bằng khen của LĐLĐ tỉnh, 3 bằng khen của tỉnh Đoàn, 1 giấy khen của Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Tĩnh, 4 giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh và 1 giấy khen của LĐLĐ huyện. Phong trào TDTT, điển hình luôn là đơn vị dẫn đầu toàn huyện.

Bồi dưỡng được 2 GV giỏi tỉnh, 18 GV giỏi huyện, 14 cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở, 22 SKKN bậc 4 cấp huyện, có 130 lượt cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, có 5 em học sinh giỏi Quốc gia, có 39 em học sinh giỏi cấp tỉnh, 211 em học sinh giỏi cấp huyện, có 2105 lượt học sinh xếp loại học sinh hoàn thành xuất sắc và tiêu biểu, 551 lượt học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học.

2. Kết quả thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý chất lượng giáo dục nhà trường:

Ban Chấp hành chi bộ luôn coi trọng và thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp là một nội dung quan trọng, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Chi bộ chỉ đạo việc quản lý, tổ chức các hoạt động trong nhà trường đảm bảo theo hướng hiện đại đổi mới, đi đầu, tiếp tục giành được những thành tích xuất sắc được ngành và chính quyền các cấp đánh giá cao, là đơn vị dẫn đầu về chất lượng dạy và học.

3. Việc thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị.

Nhà trường ban hành Quy định nội dung về quy tắc ứng xử, 100% CB, GV, NV tiếp cận, nghiên cứu và thực hiện, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc có hiệu quả vai trò trách nhiệm, những nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt các nội quy, quy chế đề ra.

4. Kết quả thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua.

Trong những năm qua tiếp tục thực hiện chỉ đạo của ngành gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo". Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường đã thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, nhân viên học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.

5. Công tác xây dựng cơ sở vật chất và vận động tài trợ.

Thuận lợi: Công tác vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước cho các cơ sở giáo dục được quy định rất rõ tại Thông tư 16/2018/TT- BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện Thông tư này, nhiều năm qua, ngành giáo dục và đào tạo xã Kỳ Phú thực hiện theo đúng quy trình, quy định, đạt hiệu quả cao, để có được kết quả đó nhờ sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, làm tốt công tác tuyên truyền, sự đồng tình, đồng thuận từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân và toàn thể phụ huynh.

Khó khăn: Thực hiện theo Thông tư 16 nhà trường phải tổ chức nhiều cuộc họp như: họp Hội đồng sư phạm nhà trường, họp Ban giám hiệu, họp Ban đại diện cha mẹ học sinh toàn trường,, sau đó là họp phụ huynh các lớp.

- Tư tưởng của một số phụ huynh có suy nghĩ cơ sở vật chất trong trường do ngân sách đầu tư.

Tổng số tiền đã huy động: 7,082,643,000 đồng

Trong đó:

+ Nhân sách xã: 3,900,000,000 đồng

+ Xã hội hóa: 3,182,643,000 đồng

Mua sắm hơn 600 bộ bàn ghế học sinh, tạo cảnh quan nhà trường rộng rãi, thoáng mát, đẹp. Đến nay tất cả các phòng học và phòng bộ môn được trang bị đầy đủ bàn ghế đúng chuẩn, 100% các phòng có bảng trượt, có Ti vi, có tủ sắt đựng đồ dùng, sách vở cho học sinh. Xây dựng được 2 sân bóng đá nhân tạo ở 2 điểm trường.

B. NHỮNG HẠN CHẾ-TỒN TẠI

1. Lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng.

- Lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ về công tác xây dựng Đảng còn tập trung nhiều cho công tác chuyên môn;

- Công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ chất lượng chưa cao, công tác quản lý đảng viên có lúc chưa thật chặt chẽ.

- Đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt còn hạn chế.

- Công tác vận động quần chúng, hoạt động của các đoàn thể chưa thật đồng đều, phối hợp có lúc chưa nhịp nhàng.

- Một số đảng viên chưa chấp hành Quy định Điều lệ Đảng dẫn đến vẫn còn đảng viên vi phạm về chính sách DSKHHGD.

2. Lĩnh vực chuyên môn:

- Một số giáo viên trẻ mới ra trường kinh nghiệm chưa nhiều ảnh hưởng một phần đến chất lượng dạy và học;

- CSVCh chưa đảm bảo phòng bộ môn và phòng chức năng còn thiếu ảnh hưởng đến công tác dạy và học.

C. NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

I. NGUYÊN NHÂN ĐẠT ĐƯỢC

- Các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận... của Đảng, các văn bản cấp trên được triển khai kịp thời, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh, huyện, của xã được tổ chức thành công, tạo khí thế cho cán bộ, đảng viên và giáo viên hăng hái thi đua.

- Thường xuyên nhận được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo của UBND huyện Kỳ Anh; Phòng GD-ĐT Kỳ Anh; Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể xã Kỳ Phú.

- Tập thể chi bộ đoàn kết nhất trí cao, năng động sáng tạo, mọi chủ trương triển khai được cán bộ, đảng viên và giáo viên đồng thuận hưởng ứng.

- Chi bộ quan tâm chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Phát huy trí tuệ và tinh thần làm việc tập thể, cán bộ chủ trì noi gương. Đổi mới phong cách làm việc, phân công rõ trách nhiệm trong lãnh đạo và điều hành của tổ chuyên môn, dân chủ, công khai minh bạch, thực hiện tốt việc quy chế dân chủ trong cơ quan.

II. NGUYÊN NHÂN, HẠN CHẾ TỒN TẠI

1. Nguyên nhân khách quan

- Do đặc thù của bậc học Tiểu học học sinh học 9 buổi/tuần, 1 buổi sinh hoạt chuyên môn nên thời gian để nghiên cứu các tài liệu chính trị còn hạn chế, chủ yếu là tranh thủ.

- BCH chi bộ đều là cán bộ kiêm nhiệm, công việc chồng chéo, công việc chuyên môn quá nhiều nên việc kiểm tra giám sát công tác Đảng đôi lúc còn chưa chặt chẽ.

2. Nguyên nhân chủ quan

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCH chi bộ trong điều hành thực hiện nhiệm vụ có lúc chưa thật quyết liệt.

- BCH chi bộ chưa thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện đối với đảng viên, nội dung kiểm tra, giám sát chưa trọng tâm. Trong công tác đánh giá, kiểm điểm phân loại đảng viên, BCH chi bộ còn nể nang, ngại va chạm dẫn đến còn có đảng viên còn vi phạm kỷ luật.

- Công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội có lúc chưa kịp thời. Việc xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa nhiều và chưa thật sự tạo được sức lan tỏa rõ nét.

III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Chi bộ luôn nắm vững các Chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Chủ động xây dựng Kế hoạch đưa vào nội dung Nghị quyết của chi bộ để lãnh đạo tổ chức thực hiện.

2. Phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật kỷ cương xây dựng khối đoàn kết thống nhất cao trong chi bộ, các tổ chức đoàn thể trong cán bộ đảng viên và giáo viên. Tạo được sự đồng thuận chung tay góp sức thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.

3. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách. Nguyên tắc tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở.

4. Hằng năm làm tốt công tác thi đua khen thưởng. Xây dựng gương điển hình và nhân rộng điển hình tiên tiến.

5. Tổ chức các phong trào thi đua có chiều rộng và chiều sâu, trong các đoàn thể thường xuyên tạo được khí thế sôi nổi rộng rãi trong nhà trường.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP

THỰC HIỆN NHIỆM KỲ 2024 –2027

I. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG:

Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của chi bộ, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Thực hiện có hiệu quả các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các cuộc vận động và phong trào thi đua do ngành phát động. Xây dựng chi bộ 4 tốt, tập thể nhà trường đoàn kết thống nhất, làm việc tích cực chủ động lấy hiệu quả và chất lượng giáo dục làm thước đo để đánh giá, xếp loại CB,GV,NV. Đổi mới công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành, xây dựng trường Tiểu học Kỳ Phú vững mạnh toàn diện, phấn đấu trở thành tập thể lao động xuất sắc. Tập trung mọi nguồn lực thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 vào năm 2025.

II. CHỈ TIÊU CỤ THỂ:

1. Công tác xây dựng Đảng:

- Chi bộ: Xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Nhà trường: Đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến. Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 vào cuối năm 2025. Xây dựng trường học hạnh phúc.
- Công đoàn: Liên đoàn lao động tỉnh tặng Bằng khen.
- Chi đoàn: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Liên Đội: Trung ương đoàn tặng Bằng khen.
- 100% đảng viên đủ tư cách HTNV trở lên, 90% đảng viên đủ tư cách HTTNV, trong đó 15% xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Kết nạp Đảng: 6-8 đồng chí, giới thiệu quần chúng ưu tú đi học lớp cảm tình Đảng 4 - 6 đồng chí.
- Tổ chức kiểm tra giám sát 26 cuộc.

2. Chuyên môn:

- Bằng khen cấp tỉnh: 2 đồng chí; Bằng khen Bộ GD&ĐT: 1 đồng chí
- Có 2 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; 6 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 4-6 giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện; Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 7-9 đồng chí. (Tính theo từng năm học)
- Tỷ lệ học sinh lên lớp trên 99,8%. Tỷ lệ học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình Tiểu học 100%. Học sinh xuất sắc và tiêu biểu 60-65%. Học sinh giỏi cấp huyện 15-25 giải, cấp tỉnh 1-2 giải. (Tính theo từng năm học)
- Học sinh tham gia giao lưu, các cuộc thi sân chơi trí tuệ: Quốc gia: 5 em, Tỉnh 20 em, huyện 50 em.
- Đạt PCGDTH mức độ 3.
- Đạt KĐCLGD mức độ 3.
- Tuyển sinh trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%.
- Không có học sinh bỏ học.

III. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể

- Công tác giáo dục, chính trị tư tưởng.

Tổ chức học tập và quán triệt Nghị quyết, chủ trương của Đảng: đảm bảo đảng viên và giáo viên trong trường nắm vững và thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để đảng viên và giáo viên thấm nhuần và áp dụng vào công việc hàng ngày;

Đẩy mạnh văn hóa chính trị, xây dựng môi trường văn hóa chính trị lành mạnh, dân chủ trong nhà trường; bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ giáo viên, đặc biệt là những giáo viên trẻ, nhằm xây dựng đội ngũ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng của Đảng.

- Về công tác xây dựng Đảng và đảng viên.

Xây dựng chi bộ trở thành chi bộ 4 tốt: Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; Chất lượng sinh hoạt tốt; Đoàn kết, kỷ luật tốt; Cán bộ, đảng viên tốt.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của chi bộ theo hướng dân chủ, khoa học, đồng thời phát huy vai trò của tập thể trong việc ra quyết định. Khuyến khích các ý kiến đóng góp từ đảng viên, đảm bảo tính minh bạch và công khai trong hoạt động của chi bộ;

Tiếp tục bồi dưỡng các quần chúng ưu tú, có phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình trong công tác, có tinh thần trách nhiệm cao để tạo nguồn phát triển Đảng.

Đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Quy định số 17-QĐ/TU ngày 02/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới theo Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 28/8/2023 của Tỉnh ủy.

- Thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chú trọng thực hiện việc học tập gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII). Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức. Nêu cao vai trò của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, liên hệ theo chức trách, nhiệm vụ được giao, tự phê bình và phê bình thẳng thắn, dân chủ, nghiêm túc, chân thành, gắn với thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm. Nêu gương người tốt, việc tốt; lấy nhân tố tích cực để đẩy lùi tiêu cực; đồng thời phê phán, đấu tranh với những biểu hiện sa sút về tư tưởng chính trị, vô trách nhiệm, vụ lợi cá nhân, vi phạm pháp luật.

- Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

BCH chi bộ tăng cường kiểm tra việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, Nghị quyết của Đảng bộ cấp trên.

Bồi dưỡng năng lực và ý thức trách nhiệm kiểm tra giám sát của cán bộ, đảng viên về các chỉ tiêu Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2024 - 2027 đề ra.

Giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng chính đồn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ".

- Lãnh đạo xây dựng các tổ chức đoàn thể.

Các đoàn thể trong nhà trường thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ. Xây dựng khối đoàn kết thống nhất, đảm bảo tác phong sư phạm mẫu mực không làm mất uy tín danh dự của giáo viên, tập thể nhà trường.

Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đoàn viên đăng ký các chỉ tiêu thi đua, 100% đạt gia đình văn hóa, 100% đoàn viên “*Giỏi việc nước, đảm việc nhà*”. Tổ chức tốt các ngày hội lễ, tết...thăm hỏi động viên CBVC kịp thời.

Phát huy tinh thần xung kích chi đoàn thanh niên tham gia phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, phong trào hiến máu nhân đạo “một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại”, tham gia các phong trào VHVN do địa phương phát động, tham gia phong trào xây dựng nông thôn kiểu mẫu trên địa bàn.

Thực hiện tốt các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi, tổ chức các buổi tham quan dã ngoại, hành hương về các địa chỉ đỏ.

2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

- Công tác dạy học

Tăng cường sự lãnh đạo của BCH chi bộ chỉ đạo nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Phát huy dạy học phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh, rèn luyện các phẩm chất và năng lực cần thiết.

Áp dụng phương pháp dạy học tích cực, tăng cường làm giàu ngân hàng phương pháp và kỹ thuật dạy học, linh hoạt áp dụng phù hợp vào các bài giảng, tăng cường trải nghiệm, khai thác có chiều sâu các học liệu dạy học.

Chi bộ chỉ đạo, tiếp tục tham mưu để đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập.

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường. Tổ chức các lớp tập huấn, chuyên đề về phương pháp dạy học, chú trọng tự học phát triển bản thân, có kỹ năng xử lý các tình huống sư phạm.

Chi bộ chỉ đạo nhà trường thực hiện chương trình Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh như: Phòng tránh nguy hiểm, bảo vệ bản thân, kỹ năng thoát hiểm khi có cháy, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, phòng tránh xâm hại và bạo lực học đường...

Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, làm tốt công tác thanh tra nhân dân, kiểm tra nội bộ trường học.

- Công tác xã hội hóa giáo dục

Tăng cường công tác tuyên truyền trong nhân dân, phụ huynh, học sinh về những chủ trương chính sách của Đảng, của ngành để tạo sự ủng hộ, đồng thuận cao trong các hoạt động giáo dục và đầu tư phát triển giáo dục.

Chỉ đạo nhà trường thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục theo văn bản quy định của cấp trên, đúng nguyên tắc và có hiệu quả.

Thực hiện tốt công tác vận động tài trợ theo các văn bản chỉ đạo của các cấp;

- Xây dựng trường học hạnh phúc.

Với phương châm “Hãy yêu thương học trò bằng tất cả trái tim của mình, hãy lan tỏa cho các em niềm tin và tình yêu vào cuộc sống. Hãy làm cho mỗi lớp học thực sự trở nên hạnh phúc, mỗi ngày đến trường của các em thực sự là một ngày vui”. Xây dựng Trường Tiểu học Kỳ Phú trở thành trường học hạnh phúc, là nơi thầy cô, học sinh cũng như phụ huynh đều cảm thấy hạnh phúc trong quá trình dạy và học. Là nơi tình yêu thương giữa các nhà giáo, giữa thầy và trò, giữa học sinh với nhau được trân trọng và bồi đắp hàng ngày.

- Công tác xây dựng cơ sở vật chất.

Tăng cường tham mưu các cấp chính quyền xây dựng hệ thống phòng học phòng bộ môn còn thiếu ở hai điểm trường, xây dựng nhà đa năng tại điểm Phú Thượng, nâng cấp sân trường ở điểm Phú Sơn. Vận động nguồn tài trợ từ phụ huynh để mua sắm trang thiết bị dạy học và các hạng mục phục vụ trực tiếp học tập cho học sinh.

Phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới sáng tạo, những thành tích và kết quả đạt được, vượt qua khó khăn đảng viên, giáo viên quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2024-2027, góp phần xây dựng nhà trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 năm 2025.

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC

NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NHIỆM KỲ 2022-2025

TT	Nội dung	Nămhọc 2021-2022	Nămhọc 2022-2023	Nămhọc 2023-2024	Tổng
-----------	-----------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------

1	GV giỏi tỉnh	1	2	2	5
2	GV giỏi huyện	4	4	10	18
3	Băng khen UBND tỉnh	0	1	2	3
4	Băng khen LĐLĐ tỉnh	0	1	1	2
5	Giấy khen Sở GD-ĐT	1	0	0	1
6	Băng khen tỉnh đoàn	0	2	1	3
7	Giấy khen UBND huyện	0	2	2	4
8	Giấy khen LĐLĐ huyện	0	0	1	1
9	CSTD cơ sở	0	6	8	14
10	SKKN	7	7	8	22
11	Xếp loại viên chức	48	49	50	147 lượt
	- HTSX	19	15	8	42 lượt
	- HTT	21	33	36	90 lượt
	- HT	0	1	5	6 lượt
	- KHT	4	0	1	5 lượt
	- Chưaxếploại	4	0	0	4 lượt
12	Lao động tiên tiến	42	44	44	130 lượt
13	Học sinh hoàn thành xuất sắc và tiêu biểu	676	736	693	2105 lượt
14	Số HS hoàn thành chương trình tiểu học và lên lớp	167	197	187	551 lượt
15	Giao lưu Rung chuông vàng Tiếng Anh	0	1 Nhì, 1 KK	0	1 nhì, 1 KK
16	Giao lưu IOE.	Tỉnh 1 Huyện 6	Tỉnh 1 Huyện 18	Tỉnh 3 Huyện 0 Trường 36	5tỉnh 24 huyện Trường 36
17	Môn bóng đá	Nhất	Nhất	Nhất	Nhất
18	Môn Bóng bàn cấp tỉnh		Nhất		1 nhất
19	Môn bơi cấp huyện	2 nhất, 3 nhì, 2 ba	1 nhất, 2 nhì, 2 ba	1 Nhất, 2 nhì, 2 KK	4 nhất, 7 nhì, 2 ba, 2KK
20	Môn chạy 60 mét	1 nhất, 2 giải nhì, 2 KK	1 nhất, 1 giảinhì, 2 KK	1 giải nhì, 2 KK	3 nhất, 4 nhì, 6 KK
21	Môn bật xa	1 nhất, 1 nhì, 2 KK	1 nhất, 2 nhì, 1 KK	2 ba, 1 KK	2 nhất, 3 nhì, 4 KK
22	Môn bóng bàn	1 nhất	1 nhất	1 nhất	3 nhất
23	Trạng nguyên toàn tài cấp tỉnh		Quốc gia 5 Trường 100	Không tổ chức	QG 5 Trường 100
24	Trạng nguyên Tiếng việt cấp tỉnh		Tỉnh 13 Huyện 32 Trường 158	Tỉnh 20 Huyện 81 Trường 173	Tỉnh 33, huyện 113
25	Quần chúng học cảm tình Đảng		6	3	9
26	Kết nạp đảng viên mới.		5	4	9
27	Vận động tài trợ	883.860.000	1.306.107.000	991.676.000	3.182.643